



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๓๖๘

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

## สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI)

ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงาน NCD ประสานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เรื่องการรอรับเตียงกระดาษ จากบริษัท SCG ซึ่งถ้าหากมีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นอาจจะต้องมีการ Activate โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม	- กลุ่มงาน NCD
๒	ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เตรียมบุคลากรเพื่อไปช่วยในการขนย้ายเตียงกระดาษและศึกษาเรียนรู้วิธีการประกอบเตียงกระดาษจากบริษัท SCG เพื่อเตรียมพร้อมติดตั้งที่โรงพยาบาลสนามต่อไป	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓	ให้ทีม Case Management ประสานโรงพยาบาลสนามริมห้วยและ โรงพยาบาลสนาม หอพัก มมส. เพื่อขอข้อมูลจำนวน/ความต้องการใช้เตียงกระดาษ เพื่อให้ บริษัท SCG นำส่งที่โรงพยาบาลสนามแห่งนั้นเลย โดยแจ้งยอดจำนวนเตียงที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป	- ทีม Case Management
๔	ให้กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ STAG ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดภายในประกาศฉบับที่ ๒๐ ของ ศบค. ที่ยังไม่ครอบคลุมของประกาศของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เพื่อดำเนินการออกประกาศต่อไป และขอให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขอวันและเวลาการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม	- กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๕	ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดทำแนวทาง (Flow) ในการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่คลินิก เพื่อประสานโรงพยาบาลชุมชนในการรับผู้ป่วย หากพบเป็นผู้ป่วย PUI หรือผู้ป่วยยืนยัน จากการตรวจโดยวิธี Rapid test และห้ามมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้รายงานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบและมารับตัว	-กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๖	ให้ สสอ.กันทรวิชัย ติดตามพนักงานร้านเซ้ง ให้มาตรวจหาสารพันธุกรรมให้ครบถ้วนทุกคน และสั่งให้ Home Quarantine ๑๔ วันอย่างเคร่งครัด โดยให้ สสอ.กันทรวิชัยรายงานผลในการประชุม EOC วันพรุ่งนี้	- สสอ.กันทรวิชัย



(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

